



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
28 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 127,260,352 ราย เสียชีวิต 2,788,753 ราย รักษาหาย 102,547,485 ราย ประเทศไทย ติดเชื้อเพิ่ม 80 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 45 ปี อยู่ จ.นครปฐม มีโรคประจำตัว-ไปพื้นที่เสี่ยง รวมเสียชีวิต 93 ราย ป่วยสะสม 28,657 ราย หายป่วยเพิ่ม 104 ราย ยังรักษาอยู่ 1,428 ราย

-ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ WHO เตือนระวังวัคซีนโควิด 19 ปลอมเนื่องจากความต้องการใช้พุ่งสูงขึ้น **ฟิลิปปินส์** ล็อคดาวนักรวมะนิลาหลังยอดติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น **บราซิล** เตรียมทดลองระยะแรกวัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาขึ้นเอง ชื่อ **เวอร์ชามูน มาเลเซีย** ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน 80% ภายในปีนี้ **เพชบึก** ระบุเบงของประธานาธิบดีเวเนซุเอลา หลังอ้างโดยปราศจากหลักฐานว่าสมุนไพรมะนิลาหนึ่งช่วยรักษาโควิด 19

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.ฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)

-ศูนย์โควิด 19 จ.ราชบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงอายุ 29 ปี อาชีพขายอาหารทะเลที่ตลาดกิตติ บางแค กทม. อาศัยอยู่ อ.เมืองราชบุรี วันที่ 18 มี.ค. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 1 เดินทางกลับบ้านด้วยรถส่วนตัว ไม่ได้แวะที่ไหน วันที่ 20 มี.ค. จนท.สธ.สำรวจพบผู้ป่วยกักตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากตลาดปิด จึงนำมากักตัวที่ LQ ราชบุรี 26 มี.ค. ตรวจหาเชื้อก่อนครบกำหนด 14 วัน ผลพบเชื้อโควิดและเข้ารับการรักษาที่รพ.ราชบุรีทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ วัคซีนที่ดีที่สุดคือ ป้องกันการติดเชื้อ วัคซีนที่ตรงลงมาคือยังติดเชื้อได้แต่ติดเชื้อแล้วไม่ป่วย และวัคซีนที่ตรงลงมาอีกคือวัคซีนที่ติดเชื้อได้ ป่วยได้ แต่อาการไม่รุนแรง ลดการนอนรพ. และป้องกันการเสียชีวิต ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทุกตัวตอนนี้ คือ ฉีดแล้วยังสามารถติดเชื้อได้ แต่ป้องกันความรุนแรงของโรค ลดการนอนรพ.ได้สูง และผลการศึกษาพบว่าลดอัตราการเสียชีวิตได้เกือบ 100% เมื่อคนไทยได้รับวัคซีนแล้วจึงยังสามารถติดเชื้อได้ แต่ป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมด้วย เพราะเมื่ออาการไม่รุนแรงโอกาสในการแพร่เชื้อก็น้อยมาก การรับวัคซีนจึงเท่ากับป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นไปด้วย เมื่อมีการรับวัคซีนมากพอก็จะค่อยๆ หยุดการแพร่ระบาดได้ ดังนั้น ฉีดวัคซีนแล้วขอให้ยังคงมาตรการควบคุมป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นด้วย

#### 2.ข่าวปลอมรพ.ฉีดวัคซีนฟรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน

-สำนักงานปลัด กทม. โปสตรข้อความเตือนการแชร์ข่าวปลอม รายชื่อ “11 รพ. เปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ประชาชนฟรี” ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่ [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) หรือโทร call center 0-2221-2141-69

#### 3.การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ว่าการ ททท. เผย จะนำผลการประชุม ศบค. ที่มีนายกา เป็นประธาน เรื่องการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้ามาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด (Sealed area) เข้าหรือรายละเอียดกับ ศบค. ให้เสร็จภายใน 1 เดือน ก่อนเสนอให้กรม.อนุมัติ เริ่มที่ จ.ภูเก็ต โดยชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว จะอยู่ในรูปแบบที่นายกา เรียกว่า 0+7 คือ ออกจากห้องมาอยู่ ในบริเวณโรงแรมได้ตั้งแต่วันแรก และสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ในเป็นเส้นทางที่จำกัด หรือ Sealed route ส่วนช่วงเวลาการเปิดประเทศ เดือน ก.ค.-ก.ย. จะทำโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส และมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นลบ บินตรงเข้าภูเก็ตและตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึง โดยสามารถไปได้ทั้งจังหวัดภูเก็ต เมื่อครบ 7 วันแล้วจะออกเดินทางไปพื้นที่อื่นได้ จากนั้นในเดือน ต.ค.-ธ.ค. จะขยายให้พื้นที่นำร่องทั้งหมด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย พัทยา และเชียงใหม่

#### 4.ภาคอุตสาหกรรมแสดงความเห็นต่อการกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า ขณะนี้ไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ผ่านการรับรองจาก อย. 3 ยี่ห้อ หากรัฐบาลเป็นผู้นำเข้าเองอยากให้เร่งนำมาฉีดในประเทศโดยเร็ว ในส่วนของ ส.อ.ท. ได้ส่งจำนวนบริษัทและจำนวนแรงงานที่ประสงค์จะซื้อวัคซีนจากรัฐบาลมาฉีดเองต่อสธ. มีสมาชิกกว่า 100 บริษัท แรงงานกว่า 5 หมื่นคน แต่ไม่มั่นใจว่าสธ.จะจัดหาให้หรือไม่ ภาคธุรกิจควรได้รับฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.หรือช้าสุดไม่เกินสิ้นปีนี้ ที่สำคัญรัฐบาลควรเปิดเผยแผนการฉีดวัคซีน เพื่อจะได้ทราบว่า จะฉีดประชาชนกลุ่มใด โดยในสถานการณ์ปัจจุบันควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเอง ใครต้องการฉีดให้ลงทะเบียน

#### 5.เชียงใหม่จัดงานสาดสีเสี่ยงระบาดโควิด

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ และชมรมชาวอินเดีย จ.เชียงใหม่จัดงาน FINEDAY@Night Bazaar ซึ่งเป็นการจัดเทศกาลสาดสี (HOLI Festival) ของชาวอินเดีย บริเวณไนท์บาซาร์ จ.เชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 26 มี.ค. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Fine Day At Night Bazzar โดยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเสี่ยงการแพร่ระบาดและรับเชื้อโควิด 19 รวมถึงไม่เป็นไปตามแนวทางของ ศบค. ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ด้วย

**มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook, js100, thaigov, mthai,newtv, bangkokbiznews)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ยืนยันมีวัคซีนโควิด 19 เพียงพอ สามารถฉีดให้กับประชาชนได้กว่า 37 ล้านคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในประเทศ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และเปิดประเทศได้ภายในปี 2564 พร้อมปรับแผนขยายหน่วยบริการฉีดเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนมากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, Chiangmainews, thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะช่วงหยุดสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของสธ. การ์ดไม่ตก สร้างเกราะป้องกันโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, bangkokbiznews, nationtv, thailandplus, newtv, mthai)

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาจองวัคซีนโควิด 19 ผ่านกลุ่มไลน์ Qinsong Group เข้าข่ายโฆษณาโอ้อวดเกินจริง มอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบ พบว่าเป็นชาวปลอม กลุ่มไลน์ดังกล่าวไม่ได้จัดตั้งในประเทศไทย และหากพบสถานพยาบาลเอกชนใดในประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามกฎหมายทันที เชิญชวนประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม “หมอพร้อม” เป็นเพื่อนในไลน์ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งสธ.นำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายแรกเข้าระบบหมอพร้อมแล้ว หากมีรายชื่อในระบบจะแสดงหน้าจอให้กดยืนยันการรับวัคซีน จากนั้นจะมีแบบประเมินคัดกรองก่อนรับวัคซีน เข้าสู่การนัดหมาย โดยสามารถเลือกสถานพยาบาล วันและเวลาในการรับวัคซีนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews

-นพ.สสจ.ขอนแก่น เผย คกก.พิจารณาวัคซีนโควิด 19 ระดับจังหวัด ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว พร้อมฉีดวัคซีนซิโนแวคลอตแรก 10,000 โดส ซึ่งจะได้รับจัดสรรช่วงเดือนเม.ย. การให้บริการวัคซีนจะใช้จุดหลัก คือ รพ.รัฐใน 26 อำเภอ ตามแผนจะสามารถให้บริการแล้วเสร็จภายใน 7 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, bangkokbiznews, tnthailand

-รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน เพื่อหาแนวทางเตรียมเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จ.ภูเก็ต วันที่ 1 ก.ค. 2564 โดยต้องการให้กระจายวัคซีนให้เพียงพอเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยจากโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มีการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นชายไทยอายุ 45 ปี น้องชายเผยว่าพี่ชายสุขภาพไม่ค่อยดี สูบบุหรี่จัด มีทั้งโรคเบาหวาน ความดัน เข้ารักษาในรพ.บ่อย ส่วนภรรยาพี่ชายแม้ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 แต่ยังคงกักตัวจนครบ 14 วัน ด้านสสจ.นครปฐม ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาจากปอดอักเสบจากการสำลัก โดยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาวะตับผิดปกติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-สรูป 10 เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสียของวัคซีน Johnson & Johnson ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย 1.เป็นวัคซีนชนิดเวกเตอร์ไวรัส 2.ฉีดเพียงเข็มเดียว 3.มีประสิทธิภาพประมาณ 66% 4.ประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์ใหม่ลดลง 5.ผู้สูงอายุสามารถฉีดได้ 6.สามารถเก็บรักษาได้ในตู้เย็นทั่วไป 7.ราคาเข็มละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ 8.อาการข้างเคียงเหมือนวัคซีนอื่น 9.ได้รับการอนุมัติในอเมริกาและยุโรปแล้ว 10.ยังไม่มีกำหนดว่าจะเข้ามาในไทยเมื่อใด โดย เลขาธิการ อย. ระบุว่า รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งซื้อวัคซีน J&J แสดงว่าภาคเอกชนต้องเป็นผู้นำเข้าและเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**เปิดสำนักงานเลขาธิการโครงการพระราชดำริ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-พล.อ.อ. สุจิน ชิวพรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

**ฮั้วกัญชาโลก**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าววตอนหนึ่งในการปาฐกถาบนเวทีสัมมนา ปลดล็อก 'กัญชง-กัญชา' ปลุกเศรษฐกิจ รวย ว่า มั่นใจในเศรษฐกิจที่จะเกิด

## ประเด็นข่าว

ขึ้นกับพืชกัญชาและกัญชง เพราะขณะนี้ต่างประเทศเห็นประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญอย่างมาก เพราะมีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก เป็นฮับของกัญชง กัญชา การทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืช 2 ชนิดนี้ จะเกิดขึ้นอย่างมาก รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนต้องเดินหน้าไปพร้อมกับใช้วิจรรณญาณและความรอบคอบ การตัดสินใจทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมให้ความรู้กับประชาชนในเวลาเดียวกัน ในอนาคตมองว่าธุรกิจกัญชาจะเป็นโอกาสของประเทศไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งชาวต่างชาติ ต่างยอมรับระบบสาธารณสุขของไทย มั่นใจว่าอีก 2 ปีข้างหน้า ต่างประเทศจะใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่พักผ่อนในบั้นปลายชีวิต การสนับสนุนนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในระบบสาธารณสุขยังมีโอกาสอย่างมาก

### โครงการเสริมภูมิคุ้มกันทุกซ์และสร้างความสุขในเยาวชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการเสริมภูมิคุ้มกันทุกซ์และสร้างความสุขในเยาวชน ระหว่าง พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ คุณศวิษญ์ สุวรรณกุล ผู้ก่อตั้ง. แร็พฮิสทาว จก. เน้นการดำเนินงานเชิงรุกในการพัฒนาด้านสุขภาพจิตของเยาวชนไทย พร้อมต่อยอดด้วยโครงการต่าง ๆ ตลอดปี ณ studio warehouse 30 กรุงเทพฯ

จัดทำโดย  **สำนักสารนิเทศ** |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>  
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr\_moph   healthmoph  moph channel